



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ยกระดับข้าวไทย	มติชน
2. 'ส.ป.ก.'ปลื้มงานเกษตรพากินพาเที่ยว ขายของคึกคัก-เกษตรกรรอยากให้จัดอีก	มติชน
3. ธ.ก.ส.รับลูกรัฐบาล หนุนโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง	แนวหน้า
4. เกษตรฯลั่นชวานาต้องได้ปุ๋ยคุณภาพ	ข่าวสด
5. ชิมช้อป'เกษตรพากิน' 'เคอรี่'ช่วยขนส่งสินค้า	ข่าวสด
6. ภาพข่าว: พัฒนาระบบขนส่ง	ข่าวสด
7. อุตสาหกรรมไทยยังไม่ฟื้นจุดดัชนี'MPI'พ.ค.หดตัว1.54%	แนวหน้า
8. โคราชวิกฤตเหลือน้ำผลิตประปา34%	มติชน
9. เปิดร่าง Oil Plan 2024 สร้างความมั่นคงพลังงานมุ่งพัฒนาเชื้อเพลิงรับกระแส...	ไทยโพสต์
10. ราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัวคน.ชื้ออย่าฉวยโอกาสอ้างต้นทุนแพง	แนวหน้า
11. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ช่วยระบายผลไม้	มติชน

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 29 มิถุนายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16911

Col.Inch: 9.20

Ad Value: 11,040

หน้า: 4(ล่างขวา)

PRValue (x3): 33,120

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ยกระดับชาวไทย



●ยกระดับชาวไทย

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภาคการเกษตรเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่ที่เชื่อมโยงไปสู่ระดับประเทศได้ทุกมิติ ซึ่งไทยมีความมั่นคงด้านอาหาร จัดอาหารส่งออกใน 1 ปี มูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาท แต่ยังมีความท้าทายเรื่องภัยธรรมชาติ ต้องปรับตัวใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีมาเพิ่มผลผลิตคุณภาพ มูลค่าสินค้าให้เกิดเกษตรมูลค่าสูง รวมถึงปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ให้สินค้าชาวไทยเป็นที่ยอมรับระดับสากล ช่วยยกระดับรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น 3 เท่าใน 4 ปี

'ส.ป.ก.'ปลี้งานเกษตรพากินพาเที่ยว ขายของคึกคัก-เกษตรกรอยากให้จัดอีก

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยถึงงานมหกรรมสินค้าเกษตร เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ว่า งานมหกรรมเกษตรที่ลานคนเมือง ถือว่าเป็นงานที่สร้างการรับรู้ในเรื่องตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคกับผู้ผลิตได้พบกันโดยตรง เกษตรกรได้เรียนรู้แนวทางตลาดนำการผลิตโดยตรง ซึ่งงานนี้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพในสหกรณ์ได้นำผลผลิตด้านการเกษตรมาร่วมงานด้วย พร้อมขอบคุณที่กระทรวงเกษตรที่จัดงานดีๆ ให้ และช่วยให้พัฒนาให้รู้ว่าผู้บริโภคต้องการอะไร

สำหรับบ้านเกษตรกรของ ส.ป.ก.ที่เข้าร่วมงานมีจำนวน 6 ร้านค้า อาทิ ร้านข้าวซอยวิสาหกิจชุมชนบ้าน Original ฟาร์ม จ.น่าน เป็นต้น โดยจากการสำรวจ พื้นที่จัดงาน เกษตรกรต่างพอใจและอยากให้มีการจัดอีก เพราะลานคนเมือง มีประชาชนสนใจเข้าร่วมงาน และเลือกซื้อสินค้าจำนวนมาก ดังนั้นงานนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง

นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า อ.ส.ค.เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงานมหกรรมสินค้าเกษตร เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง โดยจะนำรถไทย-เดนมาร์ค Milk Truck จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า ไทย-เดนมาร์ค อาทิ เมฆซุงกว่า 20 เมฆ อาทิ Brown Sugar เยลลี่ลูก, Strawberry Choco, Cocoa Mint, Banan Cocoa และนมสตอเบอร์รี่ วิปป์ครีม เป็นต้น อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ ไอศกรีมนมโคแท้ โยเกิร์ตพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรซ์ ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที ไอเมก้า 369 พลัส ผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีปราศจากน้ำตาล แลคโตส รสจืด ไอเมก้าพลัส ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตอบกรอบ Yogurt Freez Dry และผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่งอัดเม็ด (รสหวาน) ให้ประชาชนได้ซื้อ

ภายในงาน ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดผลิตจากนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ

ปัจจุบัน อ.ส.ค.ได้วิจัยและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คในรูปแบบหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค โดยมุ่งขยายฐานลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่และวัยทำงานมากขึ้น โดยแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์นมโยเกิร์ต หรือเครื่องดื่มจะยังคงคุณค่าความเป็นนมโคแท้ เพื่อเจาะลูกค้าในเซกเมนต์อื่นเพิ่มเติมเพื่อรักษาผู้ตลาดผลิตภัณฑ์นมในประเทศให้มั่นคงยาวนานที่สุด

สำหรับงานมหกรรมสินค้าเกษตร เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ รวมถึงสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการรับรู้สินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อต่อยอดสู่การเชื่อมโยงภาคการผลิตสู่การตลาดแบบครบวงจร สร้างโอกาสการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และสินค้าอัตลักษณ์ GI จากเกษตรกรโดยตรง ที่จัดหนักจัดเต็มมาให้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1.ผัก ผลไม้สดและแปรรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์การเกษตรต่างๆ เช่น ชา กาแฟ 2.สินค้าประมงและปศุสัตว์ 3.ผ้าไหม สิ่งทอ และหัตถกรรม 4.ข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว 5.งานด้านบริการ งานวิจัย รวมถึงการให้บริการของบริษัทขนส่งและหน่วยงานภาคีต่างๆ และ 6.อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน รวมทั้งยังจัดกิจกรรมการสาธิตและเวิร์กช็อป ที่น่าสนใจที่สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดและประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้ ยังมีมีการแสดงดนตรีในสวน บูฟเฟต์ผลไม้ เพื่อสร้างความบันเทิงและสีสันภายในงานอีกด้วย

ธ.ก.ส.รับลูกรัฐบาล หนุนโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง

นายจักรชัย หิรัญไชย ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 และที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ได้เห็นชอบให้ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือโครงการปุ๋ยและชีวภัณฑ์คนละครึ่ง โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อปัจจัยการผลิตที่สำคัญ คือ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และสารชีวภัณฑ์ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวนกว่า 4.48 ล้านครัวเรือน พื้นที่

กว่า 54 ล้านไร่ และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ประมาณ 2 แสนครัวเรือน พื้นที่ประมาณ 1.2 ล้านไร่

โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมตามสภาพนิเวศและพื้นที่ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการผลิต ควบคู่กับการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดการผลิตพืชอินทรีย์ ที่ตอบโจทย์เทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพ อันเป็นทิศทางที่มุ่งไปสู่การสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

และการยกระดับรายได้ให้เกษตรกรไทยเป็น 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 ปี ตามเป้าหมายนโยบายรัฐบาล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก โดยรัฐบาลจะช่วยเหลือค่าปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และสารชีวภัณฑ์ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรปีการผลิต 2567/68 ตามพื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้ จำนวนครึ่งหนึ่ง หรือไม่เกินไร่ละ 500 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ สูงสุด 10,000 บาท และเกษตรกรจ่ายสมทบอีกครั้งหนึ่ง

ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567-31 พฤษภาคม 2568 สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย สามารถเข้าร่วมโครงการ ได้ตามปกติ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: เสาร์ 29 มิถุนายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12267

Col.Inch: 14.76

Ad Value: 16,236

หน้า: 5(ขวา)

PRValue (x3): 48,708

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรฯลั่นชวมนาต้องได้ปุ๋ยคุณภาพ

เกษตรฯลั่นชวมนาต้องได้ปุ๋ยคุณภาพ

นายพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (กรม.) มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 ไม่เกินครัวเรือนละ 500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาท ตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริง ในลักษณะ “ปุ๋ยและชีวภัณฑ์กันละครั้ง” โดยปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นปุ๋ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน หรือหนังสือสำคัญรับแจ้งถูกต้องตามพ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และชีวภัณฑ์ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ มอบให้กรมวิชาการเกษตรในฐานะหน่วยงานที่ควบคุมคุณภาพปุ๋ยและชีวภัณฑ์ในโครงการ จะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกษตรกรได้รับมอบปุ๋ยและชีวภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยสุ่มตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพของปุ๋ยและชีวภัณฑ์ จากโรงงานผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการประกอบการผลิต ตามสูตรที่กำหนด หากตรวจพบมีการผลิตสินค้าผิดมาตรฐาน หรือปลอม กรมจะดำเนินการตามกฎหมาย โดยผลิตปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน มีโทษจำคุก 2-5 ปี ปรับ 80,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผลิตปุ๋ยปลอม มีโทษจำคุก 5-15 ปี ปรับ 200,000-2,000,000 บาท ดังนั้นจึงขอให้เกษตรกรมั่นใจว่าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพ”

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 29 มิถุนายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12267

หน้า: 1 (ล่างขวา), 9

Col.Inch: 95.73

Ad Value: 148,381.50

PRValue (x3): 445,144.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชิมช้อป'เกษตรพากิน' 'เคอร์รี่'ช่วยชนสินค้า

ชิมช้อป'เกษตรพากิน' 'เคอร์รี่'ช่วยชนสินค้า

'เกษตรพากิน-พาเที่ยว'คึกคัก ลานคนเมือง
คนแน่น นักช้อปตลกแตก อ่านต่อหน้า 9

● เกษตรพากิน ต่อจากหน้า 1

เช้าแถวรอคิวซื้อข้าวหอมมะลิ 5 ก.ก. 100 บาท กรมส่งเสริมการเกษตรขึ้นเวที เช็นเอ็มไอยูเคอร์รี่ ช่วยโลจิสติกส์พี่น้องเกษตรกร ส่งสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงมือผู้บริโภค ร้านส.ป.ก.ที่เข้าร่วมงานปลื้มกันร่วมงานมาเลือกซื้อของกันเยอะ ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง อยากรู้จักอีก

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 28 มิ.ย. ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม. เสาชิงช้า ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศงานมหกรรมสินค้าเกษตรเกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 30 มิ.ย. ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. โดยวันนี้เป็นวันที่สามแล้ว ภายในงานยังคงมีกิจกรรมจัดเต็ม ทั้งการจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าเกษตรจากเกษตรกรให้เลือกซื้อปกันอย่างจุใจ และกิจกรรมมากมายที่สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดและประกอบอาชีพ

โดยช่วงเช้าบนเวที กรมหม่อนไหมได้สาธิตการทำแยมจากหม่อนผลสด การทำมัลเบอร์รี่ชีสเค้ก การทำคัคแค้ดูลุยสวน และ Workshop การทำมัลเบอร์รี่ชีสเค้ก ช่วงเที่ยงมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การสะพานปลา กับ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับ บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ขณะที่บรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างคึกคัก มีข้าราชการกรุงเทพมหานครและข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เจ้าหน้าที่ บุคลากร และประชาชน เดินทางมาร่วมงานเลือกซื้อเลือกช้อปเลือกชิมสินค้าของเกษตรกรจำนวนมาก โดยเฉพาะบูธของอ.ต.ก. ที่จำหน่ายข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวสารคุณภาพจาก สกต.บุรีรัมย์ สกต.กระสังบุรีรัมย์ สกต.โนนสูง นครราชสีมา ขนาด 5 กิโลกรัม ราคา 50% เพียงถุงละ 100 บาท ระหว่างเวลา 11.00 - 12.00 น. และเวลา 15.00 - 16.00 น. มีประชาชนตลกแตกต่อแถวเข้าคิวเพื่อรอรับบัตรคิวกันแถวยาวเหยียด นอกจากนี้บูธทุเรียนป่าละอูของชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด (ประจำบึงกุ่ม) และบูธแปลงใหญ่ทุเรียนพรตเดียว จ.กระบี่ ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างเนืองแน่น ขณะที่บูธโกแสง หมูย่างเมืองตรัง จ.ตรัง ได้รับความนิยมนำมาชิมไม่แพ้กัน

พนักงานทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพระนคร กล่าวว่า มาต่อแถวรอรับบัตรคิวเพื่อซื้อข้าวหอมมะลิ 5 ก.ก. ในราคา 100 บาท ซึ่งบูธจำกัดสิทธิ์เพียงคนละ 1 ถุงเท่านั้น แม้ว่าจะต้องยืนตากแดดเข้าแถวรอคิวนาน แต่ก็คุ้มกับการยืนรอ ถือว่าเป็นข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ แถมราคาถูกกว่าตามท้องตลาดเป็นอย่างมาก นับว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนอีกทางหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่ย่อมเยา จึงอยากให้จัดงานบ่อยๆ และอยากให้นำสินค้ามาให้มากๆ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

วันเดียวกัน ที่ลานคนเมือง นายพีรพันธุ์

กอบทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรตอบสนองนโยบายขับเคลื่อนภาคการเกษตร “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์ เพื่อช่วยสร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกร โดยบูรณาการการทำงานอย่างเข้มข้นกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดผลดีต่อเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายโอกาสด้านการตลาดและโลจิสติกส์ให้กับเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กับ บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (MOU) ขึ้น ในวันที่ 28 มิ.ย. ณ บริเวณการจัดงาน “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง”

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนาเกษตรกร และการจัดการระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ กระบวนการส่งเสริมการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การบริหารสินค้าคงคลัง การตลาด ตลอดจนกระบวนการขนส่งและการส่งมอบสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการขนส่ง ระหว่างเกษตรกร กับเคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส โดยทางบริษัทจะสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว ด้วยการมอบส่วนลดอัตราพิเศษการจัดส่งสินค้าทางการเกษตรในราคาที่เหมาะสม ให้กับเกษตรกร

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 29 มิถุนายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12267

หน้า: 1 (ล่างขวา), 9

Col.Inch: 95.73

Ad Value: 148,381.50

PRValue (x3): 445,144.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชิมช้อป'เกษตรพาทิน' 'เคอรี่'ช่วยขนส่งสินค้า

พร้อมทั้งเน้นการบริการที่รวดเร็ว และการันตีสินค้าปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวอีกว่า ความร่วมมือทั้ง 2 หน่วยงานในครั้งนี้จะทำให้เกษตรกรเข้าถึงบริการขนส่งสินค้าเกษตร ตั้งแต่ต้นทางจากเกษตรกรจนถึงปลายทางสู่มือผู้บริโภค รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมระหว่างกัน เพื่อผลักดันให้เกิดการร่วมมือในการพัฒนาการขนส่งสินค้าเกษตรที่สามารถส่งมอบสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากเกษตรกรถึงมือผู้บริโภค ได้รับประสบการณ์การบริโภคสินค้าเกษตรที่สด ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน เกษตรกรต่อไป โดยบริษัท เคอรี่ เอ็กสเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดโปรโมชั่นและบริการพิเศษ ดังนี้ 1. ส่วนลดค่าขนส่ง 10% 2. จัดส่งสินค้าถึงมือปลายทางอย่างรวดเร็ว 3. หากพัสดุเสียหาย จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี 4. มีบริการแนะนำการแพ็คเกจสินค้าให้เกษตรกร และ 5. มีบริการเข้าไปรับสินค้าถึงสวน

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิต และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจการเกษตรได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ก็เป็นประเด็นสำคัญที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญ จึงบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อสนับสนุนแนวโน้มการค้าแบบออนไลน์ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และสร้างความมั่นคงทางค้ารายได้แก่เกษตรกร จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยถึงงานมหกรรมสินค้า

เกษตร “เกษตรพาทิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ว่างานมหกรรมเกษตร ที่ลานคนเมือง ถือว่าเป็นงานที่สร้างการรับรู้ในเรื่อง ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคกับผู้ผลิตได้พบกันโดยตรง เกษตรกรได้เรียนรู้แนวทางตลาดนำการผลิตโดยตรง ซึ่งงานนี้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพในสหกรณ์ได้นำผลผลิตด้านการเกษตรมาร่วมงานด้วย พร้อมขอบคุณที่กระทรวงเกษตรฯ จัดงานดีๆ ให้ และช่วยให้พัฒนาให้รู้ว่าผู้บริโภคได้ต้องการอะไร

สำหรับร้านเกษตรกรของ ส.ป.ก. ที่เข้าร่วมงาน มีจำนวน 6 ร้านค้า อาทิ ร้านข้าวซอยวิสาหกิจชุมชนบ้าน Original ฟาร์ม จ.น่าน เป็นต้น โดยจากการสำรวจ พื้นที่จัดงาน เกษตรกรต่างพอใจ และอยากให้มีการจัดอีก เพราะลานคนเมือง มีประชาชนสนใจเข้าร่วมงาน และเลือกซื้อสินค้าจำนวนมาก ดังนั้นงานนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง

นายสมพร ศรีเมือง ผอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ก.) กล่าวว่า อ.ส.ก. เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน “มหกรรมสินค้าเกษตร” เกษตรพาทิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง โดยจะนำรถไทย-เคนมาร์ค Milk Truck จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าไทย-เคนมาร์ค เช่น นมชงกว่า 20 แขนง อาทิ Brown Sugar เยลลี่บุก, Strawberry Choco, Cocoa Mint, Banan Cocoa และนมสตอร์วเบอร์รี่ วิปปิ้งครีม เป็นต้น อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ ไอศกรีมนมโคแท้ โยเกิร์ตพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรซ์ ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที โอเมก้า 369 พลัส ผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสจืด โอเมก้า พลัส ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตออบกรอบ Yogurt Freez Dry และผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่งอัดเม็ด

(รสหวาน) ให้ประชาชนได้ช้อปในงานผลิตภัณฑ์ทุกชนิดผลิตจากนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าได้คัมมามีคุณภาพ

สำหรับงาน มหกรรมสินค้าเกษตร “เกษตรพาทิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ รวมถึงสินค้าอรรถกษณ์ท้องถิ่นให้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการรับรู้สินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อต่อยอดคู่การเชื่อมโยงภาคการผลิตสู่การตลาดแบบครบวงจร สร้างโอกาสการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และสินค้าอรรถกษณ์ GI จากเกษตรกรโดยตรง ที่จัดหนักจัดเต็มมาให้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1. ผัก ผลไม้สด และแปรรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์การเกษตรต่างๆ เช่น ชา กาแฟ 2. สินค้าประมงและปศุสัตว์ 3. ผ้าไหม สิ่งทอ และหัตถกรรม 4. ข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว 5. งานด้านบริการ งานวิจัย รวมถึงการให้บริการของบริษัทขนส่งและหน่วยงานภาคีต่างๆ และ 6. อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน รวมทั้งยังจัดกิจกรรมการสาธิต และเวิร์กช้อปที่น่าสนใจที่สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดและประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีในสวน บูท์เฟร็ดผลไม้ เพื่อสร้างความบันเทิงและสีสันภายในงานอีกด้วย

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/กีฬา

วันที่: เสาร์ 29 มิถุนายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12267

Col.Inch: 15.68

Ad Value: 24,304

ภาพข่าว: พัฒนาระบบขนส่ง

หน้า: 9(กลาง)

PRValue (x3): 72,912

คลิป: สีสี่



พัฒนาระบบขนส่ง - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) พัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตรกับบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ที่บริเวณการจัดงาน 'เกษตร พาकिन พาเที่ยว @ลานคนเมือง' ศาลาว่าการกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.

อุตสาหกรรมไทยยังไม่ฟื้น จุดดัชนี'MPI'พ.ค.หดตัว1.54%

นางวรวรรณ ชิดอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤษภาคม 2567 อยู่ที่ระดับ 98.34 หดตัว 1.54% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 59.77% ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 5 เดือนแรกปี 2567 เฉลี่ยอยู่ที่ 98.16 หดตัวเฉลี่ย 2.08% และอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 59.30% ทั้งนี้ จากการที่ MPI หดตัว สะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมไทยยังคงไม่ฟื้นตัว เนื่องจากปัญหาขาดกำลังซื้อภายในประเทศ หนี้ครัวเรือน และอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับสูง รวมถึงต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต

ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2567 การส่งออกโดยรวมมีมูลค่าขยายตัว 7.2% โดยขยายตัวเป็นเดือนที่ 2 จากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่เริ่มฟื้นตัว ด้านการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัว 4.8% การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) ขยายตัว 2.9% ซึ่งขยายตัวเป็นเดือนที่ 2 และการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ อวรุ ธถถ และอากาศยานรบ) ขยายตัว 4.4% ขยายตัวเป็นเดือนที่ 2 เช่นกัน โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่การส่งออกขยายตัว เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Printer) เครื่องจักรกล

และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ อัญมณีและเครื่องประดับแท้ทำด้วยเงิน เป็นต้น

สำหรับในด้านระบบการเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาพรวมของไทยในเดือนมิถุนายน 2567 “ส่งสัญญาณชะลอตัว” จากปัจจัยภายในประเทศที่มีแนวโน้มการชะลอตัวหลังความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ลดลง จากปัจจัยเสี่ยงของปัญหาภัยแล้งที่จะกระทบต่อสินค้าเกษตร อย่างไรก็ตาม มาตรการการยกเว้นวีซ่าในหลายประเทศ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจได้ ในขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจยังคงปรับเพิ่มขึ้น ส่วนปัจจัยต่างประเทศ ส่งสัญญาณฟื้นตัวระยะสั้น โดยภาคการผลิตของสหภาพยุโรป (อียู) และประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ในอนาคต

“จากสถานการณ์การเปิด-ปิดโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ จากการวิเคราะห์ของ สศอ. พบว่า ภาพรวมในปี 2567 ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567 แม้จะมีการแจ้งปิดกิจการโรงงาน แต่สัดส่วนของโรงงานเปิดกิจการใหม่ยังขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลต่อการลงทุนและเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการนำเข้าสินค้าทุน เช่น เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ขยายตัวต่อเนื่องมาจากช่วงครึ่งหลังของปี 2566 ขณะที่

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 29 มิถุนายน 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15764

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 49.47

Ad Value: 61,837.50

PRValue (x3): 185,512.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: อุตสาหกรรมไทยยังไม่ฟื้นจุดดัชนี'MPI'พ.ค.หดตัว1.54%

ภาคอุตสาหกรรมที่มีจำนวนการเปิดโรงงานมากกว่าปิด เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เคมี สิ่งทอ แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม เป็นต้น สะท้อนให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเหล่านี้ยังคงเป็นที่ต้องการทั้งภายในและต่างประเทศ โดยจะเป็นโรงงานขนาดใหญ่และกลางเป็นหลัก และเป็นสินค้าที่มีความสามารถในการเติบโตได้ในอนาคต ดังนั้น ภาครัฐควรเร่งส่งเสริมการลงทุน หรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสนับสนุนให้เกิดการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป” นางวรวรรณ กล่าว

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีผลผลิตเดือนพฤษภาคม 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ น้ำมันปาล์ม อาหารสัตว์สำเร็จรูป เหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ส่วนอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลลบ ได้แก่ ยานยนต์ ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์

โคราชวิกฤตเหลือน้ำผลิตประปา34%

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ชาวนาในพื้นที่ท้าย เขื่อนลำแชะ หนึ่งใน 4 เขื่อนหลักของ จ.นครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เริ่มปลูกข้าวนาปีด้วยการหว่านแห้งกันบ้างแล้ว หลังจาก ที่เริ่มต้นฤดูฝนที่ผ่านมา พอจะมีฝน ตกลงมาในพื้นที่การเกษตรพอที่จะ เริ่มฤดูการทำนา เพื่อเตรียมรอรับน้ำ ที่เขื่อนลำแชะจะปล่อยลงมาสมทบใน ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้

โดยนายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุง รักษาลำแชะ เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำ ภายในเขื่อนล่าสุดเหลืออยู่ที่ประมาณ 96 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 35 ของความจุทั้งหมดที่ 275 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือเป็นปริมาณน้ำ ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ เนื่องจากตั้งแต่ เริ่มต้นฤดูฝนที่ผ่านมาแทบจะไม่มีฝน ตกพอที่จะให้น้ำไหลลงสู่เขื่อนได้มาก นัก มีน้ำไหลเข้าสู่อ่างเพียง 7 ล้าน

ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น เพราะฝนที่ตก ส่วนใหญ่จะอยู่นอกพื้นที่รับน้ำ และ ตอนนีฝนหายไปจากพื้นที่รับน้ำเลย ก็ว่าได้ แต่ก็ยังถือว่าไม่น่าจะเป็น ปัญหาต่อการจ่ายน้ำเพื่อเริ่มต้นฤดูฝน ในปีนี้ โดยเฉพาะการเพาะปลูกข้าว นาปีที่มีพื้นที่อยู่กว่า 95,000 ไร่ แต่ อาจจะต้องรอดูว่าในปีนี้มีฝนตก มากกว่าปกติจากภาวะลานีญา รวม ถึงมีพายุจรเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น บ้างหรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวม 27 แห่ง ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ล่าสุด วันนี้มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ในอ่าง รวม 463.121 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ร้อยละ 37.94 ของความจุกักเก็บ ทั้งหมด 1,220.32 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ เพียง 400.306 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 34.57 เท่านั้น

เปิดร่าง Oil Plan 2024 สร้างความมั่นคงพลังงาน มุ่งพัฒนาเชื้อเพลิงรับกระแสเปลี่ยนผ่านด้านเงินลงทุนกว่าแสนล้าน

สถาการณ์การใช้น้ำมันของประเทศไทยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ต้องเผชิญกับปัจจัยความไม่แน่นอน ดังนั้น จึงต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 มียอดจดทะเบียนรถ EV เพิ่มขึ้นกว่า 1 แสนคัน นอกจากนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังต้องแบกรับภาระพุงราคาต้นทุนน้ำมันดีเซล เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้ปัจจุบันมีสถานะคิดลบกว่า 1.1 แสนล้านบาท

ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงแผนการบริการและจัดหาพลังงานโดยเฉพาะน้ำมัน นอกจากนี้การรับกระแสการเปลี่ยนผ่านแล้ว ยังมุ่งให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงาน ซึ่งล่าสุด **กรมธุรกิจพลังงาน หรือ ธพ.** ได้จัดทำร่างแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2567-2580 (Oil Plan 2024) ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนพลังงานชาติ ที่ประกอบด้วย 5 แผน คือ 1.แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2567-2580 (PDP 2024) 2.แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ.2567-2580 (Gas Plan 2024) 3.แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2567-2580 (Oil Plan 2024) 4.แผนปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2567-2580 (AEDP2024) และ 5.แผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2567-2580 (EEP2024) และได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ **นายประเสริฐ สิมสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน** ในฐานะประธานเปิดรับฟังความคิดเห็น Oil Plan 2024 ระบุว่า ทิศทางความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโลกที่มีแนวโน้มลดลงในระยะเวลาดังกล่าวไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า ที่ส่งผลให้ Oil Peak demand ของประเทศไม่เกินปี พ.ศ.2573 (ค.ศ.2030) แต่น้ำมันยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยเฉพาะในภาคขนส่ง จึงได้วางกรอบการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้วิสัยทัศน์ “ก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยความมั่นคง และยกระดับธุรกิจพลังงานเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Transitioning with security and competitiveness)”

ถกเลือกชนิดน้ำมันพื้นฐาน

ขณะที่ **นายสรวิศ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน** กล่าวว่า (ร่าง) แผน Oil Plan 2024 นอกจากจะมีการปรับลดชนิดน้ำมันที่จำหน่ายในประเทศลง โดยน้ำมันดีเซลจะกำหนดให้ไบโอดีเซล B7 และให้ดีเซล B20 เป็นน้ำมันทางเลือก และจะสนับสนุนให้รอบรรทุกขนาดใหญ่น้ำมันใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน โดยจะเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2578-2580 แล้วในส่วนของน้ำมันเบนซินอยู่ระหว่างกำหนดให้น้ำมันชนิดใดเป็นน้ำมันพื้นฐานระหว่างแก๊สโซฮอล์ 95 หรือแก๊สโซฮอล์ E20 หรือแก๊สโซฮอล์ 91 หรือ E10

นอกจากนี้ยังตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการขนส่งน้ำมันทางท่อ

ให้มากขึ้น จากปัจจุบันการขนส่งน้ำมันทางท่อมีสัดส่วนประมาณ 36-39% นอกนั้นเป็นการขนส่งทางบก อย่างไรก็ตาม ในแผน Oil Plan 2024 จะเพิ่มสัดส่วนการขนส่งน้ำมันทางท่อเป็น 45% ในปี 2570 และเป็น 55% ในปี 2580 และมุ่งเน้นการสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ในประเทศให้ได้ 90 วัน ตามนโยบายรัฐบาล หรือประมาณ 14,310 ล้านลิตร จากปัจจุบันสำรองน้ำมันดิบ 6% และน้ำมันสำเร็จรูป 1% ของการจำหน่าย หรือเท่ากับเป็นการสำรองน้ำมันรวม 25 วัน แต่ยังมีในส่วนของผู้ผลิตที่สำรองไว้อีก 45-50 วัน ทำให้วันนี้ไทยยังมีการสำรองน้ำมันโดยรวมประมาณ 70-75 วัน แต่เพื่อความมั่นคงพลังงานจะต้องเพิ่มการสำรองเป็น 90 วัน

เอกชนมีความกังวล

อย่างไรก็ตามในการรับฟังความคิดเห็นนั้น มีตัวแทนภาคเกษตรกรและเอกชนที่เข้าร่วมงานแสดงความคิดเห็นครั้งนี้สะท้อนผลกระทบต่อไปในทางเดียวกันถึงผลกระทบต่อความยั่งยืนพลังงานของไทยที่ได้จากพืชผลทางการเกษตร รวมถึงมีข้อกังวลว่าการจัดทำแผน AEDP และ OIL PLAN ควรสอดคล้องกัน พร้อมวอนหน่วยงานจัดทำประสานงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบทุกมิติในการจัดทำแผนนี้

ขณะที่ด้าน **สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย สมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง และสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย** แสดงความคิดเห็นว่า ด้วยปัจจุบันประเทศไทย

ได้มีการวางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามหลัก BCG Model และยังได้มีการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ.2050 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี ค.ศ.2065

ดังนั้น เอทานอลที่ผสมในน้ำมันเบนซินถือได้ว่าเป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว แต่ในขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจกลับมีการปรับลดเป้าหมายและลดการสนับสนุนการใช้เอทานอลในภาคการขนส่งลง ซึ่งถือเป็นนโยบายที่ขัดแย้งต่อการบรรลุเป้าหมายพร้อมอุปสรรค 3 ด้าน จากการส่งเสริม E20 เป็นน้ำมันพื้นฐาน

สาระสำคัญ 4 ด้าน

สำหรับสาระสำคัญของ (ร่าง) แผน Oil Plan 2024 ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อความมั่นคงกรมธุรกิจพลังงานได้วางแผน ทบทวนรูปแบบและอัตรา

การสำรองน้ำมันเชื้อ
เพลิงให้มีความเหมาะสม
รวมถึงจัดหาน้ำมัน
เชื้อเพลิงให้เพียงพอ
ต่อความต้องการและ
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการรับมือกับภาวะ
วิกฤตด้านน้ำมัน
เชื้อเพลิงของ
ประเทศ

2.ด้านการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง เพื่อ
บริหารจัดการอุปทานน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งให้สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้มีแนวโน้มลดลง บนเงื่อนไขที่กองทุนน้ำมันเชื้อ
เพลิงจะไม่สามารถอุดหนุนราคาได้ในอนาคต มีราคาเหมาะสม
และสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ จึงได้กำหนดแนวทางดำเนินการ ดังนี้ **ภาคขนส่งทางบก**
ปรับลดชนิดน้ำมันกลุ่มดีเซลและกำหนดให้มีเบนซินฐานที่เหมาะสม
กับประเทศ นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมด้านกฎระเบียบ



และมาตรฐานเพื่อกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของ
การนำเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมาใช้ในภาคขนส่งที่คาดว่าจะพร้อมใช้
เชิงพาณิชย์ในอนาคต

ขณะที่ **ภาคขนส่งทางอากาศ** ส่งเสริมการผลิตและการใช้
เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) เพื่อ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการบิน มุ่งใช้ศักยภาพ
วัตถุดิบจากในประเทศ เช่น น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว (used
cooking oil : UCO) น้ำมันปาล์มดิบ เอทานอล คาดว่าจะสามารถ

เสนอให้เริ่มมีสัดส่วนการผลิต SAF ที่ 1% ในปี พ.ศ.2569 และ
ภาคขนส่งทางน้ำ ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงทดแทน
สำหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3.ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการผลิตและ
ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงานได้วางแนวทางปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขนส่งน้ำมัน
เชื้อเพลิง ประกอบด้วย การกำกับดูแลการผลิตน้ำมันสำเร็จรูป
ของโรงกลั่นน้ำมัน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการคลังน้ำมัน

ผลักดันการขนส่งน้ำมันทางท่ออย่างเต็มประสิทธิภาพ และส่งเสริมการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

4.ด้านการส่งเสริมธุรกิจใหม่ในอนาคต เพื่อส่งเสริม

ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานน้ำมันเชื้อเพลิงให้สามารถปรับตัวจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กรมธุรกิจพลังงานได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจใหม่สำหรับขับเคลื่อนในระดับนโยบายประเทศ ประกอบด้วยธุรกิจปิโตรเคมีพลาสติกชีวภาพ เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ดีเซลชีวภาพสังเคราะห์ และน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ พร้อมเสนอกลไกการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2570

เม็ดเงินลงทุนกว่า 113,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการตาม (ร่าง) แผน Oil Plan 2024 ฉบับนี้ คาดว่าในมิติเศรษฐกิจจะมีเม็ดเงินลงทุนกว่า 113,000 ล้านบาท สามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตไบโอดีเซลและเอทานอลกว่า 71,000 ล้านบาท/ปี และช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศจากการนำเข้าน้ำมันดิบได้ 59,000 ล้านบาท/ปี ส่วนทางด้านมิติสังคมนั้น จะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 41,500 ล้านบาท/ปี และในมิติด้านสิ่งแวดล้อม จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 7.1 mCO₂ เทียบเท่า/ปี เทียบเท่าการปลูกป่าโกงกางขนาด 2.6 ล้านไร่/ปี.

ราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัว คนชื้อล่าวยโอกาสอ้างต้นทุนแพง

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน(กน.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่ทรงตัว เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน แต่ราคาข้าวเปลือกทุกตัวสูงขึ้นกว่าปีก่อน ซึ่งเป็นผลดีต่อเกษตรกร โดยข้าวหอมมะลิ ราคา 15,750 บาทต่อตัน ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 15,550 บาทต่อตัน ข้าวหอมปทุมธานี 15,300 บาทต่อตัน ข้าวเจ้า 12,000 บาทต่อตัน ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 13,900 บาทต่อตัน ส่วนมันสำปะหลัง ราคาทรงตัว 3.08 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ความชื้น 14.5%) ราคาอยู่

ที่ 11.60 บาทต่อกก. ปาล์มน้ำมันราคาอยู่ที่ 5.05 บาทต่อกก. เนื้อสัตว์ส่วนใหญ่ราคาปรับลดลง โดยหมูเนื้อแดง เฉลี่ยอยู่ที่ กก.ละ 129.88 บาท ไก่และไข่ไก่เริ่มมีแนวโน้มปรับลดลง เนื่องจากฝนตกทำให้สภาวะอากาศเอื้ออำนวยต่อการเลี้ยงมากขึ้น โดยไก่เนื้อน้องติดสะโพก เฉลี่ย กก.ละ 81.44 บาท เนื้อน้องเฉลี่ย กก.ละ 84.63 บาท เนื้อสะโพกเฉลี่ย กก.ละ 85.63 บาท และเนื้อออกเฉลี่ย กก.ละ 84.88 บาท ไก่เลี้ยงกับสัปดาห์ที่ผ่านมาไข่ไก่ กก.ละ เฉลี่ยฟองละ 4.00 บาท ไข่ไก่เบอร์ 3 เฉลี่ยฟองละ 4.23 บาท สำหรับสถานการณ์ผลไม้ปี 2567

ถือเป็นปีทองอีกหนึ่งปี เพราะราคาตลาดส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยผลไม้ภาคตะวันออกออกไกลหมดแล้ว ทูเรียนและมังคุด ออกแล้ว 99% โดยทูเรียนเกรดส่งออกหรือเกรด AB กก.ละ 155 บาท เพิ่มขึ้น 3% จากราคาปี 66 ที่เฉลี่ย กก.ละ 150 บาท มังคุด เกรดส่งออกหรือมันรวม กก.ละ 65 บาท ด้านผลไม้ภาคใต้ ขณะนี้กำลังออกสู่ตลาด โดยทูเรียนออกแล้ว 30% ทูเรียนเกรดส่งออกหรือเกรด AB กก.ละ 150 บาท เพิ่มขึ้น 25% จากราคาปี 2566 อย่างไรก็ตาม กรมฯจะติดตามราคาสินค้าทุกรายการใกล้ชิด การขึ้นลงถือเป็นไปตามกลไกตลาด หากไม่ให้อวยโอกาสปรับราคาสินค้าขึ้น โดยใช้เหตุผลต้นทุนแพงขึ้น หากพบพฤติกรรมกีดกันเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค จะดำเนินคดีทางกฎหมายทันที มีโทษปรับและจำคุก

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 29 มิถุนายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16911

Col.Inch: 8.59

Ad Value: 10,308

หน้า: 4(ล่างขวา)

PRValue (x3): 30,924

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ช่วยระบายผลไม้



● ช่วยระบายผลไม้

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิด
เผยว่า กรมได้จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ “Thai Fruit
Festival 2024 by MOC” ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 4-7
กรกฎาคม รวม 4 วัน นำผลไม้จากภาคเหนือ ภาคใต้ ทั้งผลไม้
สด ผลไม้แปรรูป อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกองใต้ มะม่วง
เหนือ มาจำหน่ายในราคาพิเศษ เพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิต
และโปรโมตผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว
ไทยและต่างชาติ